

một cái phễu để lọc các cặn trà, nếu không thì trà có bụi nhìn trong chén mất sướng. (mua phễu lọc trà tại tiệm bán bình trà, loại rất nhỏ mới lọc được). Bạn hãy rót trà ra một bình khác để sau đó chia ra cho các chén—tôi không nói là cần hai bình cho giai đoạn này trong đoạn trên vì không nhất thiết phải có--- hay ngay vào trong chén (ngày xưa các cụ nói là rót ra chén tổng rồi chia ra các chén quân). Mời bạn xơi.

Bạn sẽ lần lượt tự tìm cho mình nhiệt độ nào vừa nóng cho từng loại nhé!.Hãy đừng quên là hương trà tản mát rất nhanh thành thử thường thức được hương Em phải chịu tìm. Không kiếm tìm thì sẽ không tìm thấy, nhiều khi kiếm còn không ra nữa là đằng khác. Một khi bắt được Em rồi thì mê lắm phải không LDKY?. Một ghi chú là trà Tàu thứ ngon mới có được hương Em, chứ thứ thường

thường thì chỉ được có vị, và có sắc mà thôi. Nhiều bạn quen uống trà thật đậm chất mới đã thì xin hãy cứ enjoy, nhưng mà thêm một chút hương nữa thì có phải mê toi không?

Trà thường có thể pha từ ba đến bảy lần. Khi nào thấy hết hương là đã xem như gần hết nếu muốn uống thêm thì nên pha bình khác. Đừng hà tiện với Em, tội nghiệp Em anh ơi!

À, rửa uống trà lúc nào thì thú vị nhất? Uống khi nào mình thấy sáng khoái trong người, hay nhất là lúc trời chưa sáng hay đang bình minh, hoặc lúc trà dư tửu hậu xong, chỉ còn vài ba người bạn còn nán lại, thông thả là những lúc nên đem trà ngon ra để cùng thưởng thức. Trong cuốn The Importance of Living, bạn sẽ đọc được có nhiều lý do để uống trà mà tôi không muốn chép ra đây sợ làm bạn mất dịp đọc nguyên bản, uống đi. \*

## ***Cùng Vợ Uống Trà Trong Sương***

*Cùng em nâng chén trà hương,  
Khi ngày mới chớm, khói sương mịn mờ,  
Trăm năm thu ngắn một giờ,  
An vui hạnh phúc . Bên bờ thân tiên .*

*Cùng em rót ấm trà nghiêng  
Reo vui tiếng nước, thiêng liêng vô hình,  
Hòa tan trời đất đáy bình ,  
Uống lưng nửa chén , trường sinh đời đời.*

*Cùng em cạn chén trà vơi,  
Rửa tâm phiền não, thanh thoi một ngày  
Tạ ơn còn được sum vầy  
Mai sau thiếu vắng rót đầy tiếc thương*

*Mời nhau đối ẩm trà sương  
Mỗi ngày uống cạn hoa hương đất trời .*

Tràm Cà Mâu

